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Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um vaxtarsamning fyrir Norðurland vestra.

Frá Önnu Kristínu Gunnarsdóttur.

1. Er fyrirhugað að gera vaxtarsamning fyrir Norðurland vestra, svipaðan þeim sem gerður
hefur verið fyrir Vestfirði og verið er að gera fyrir Suðurland og Vestmannaeyjar? Ef
svo er, hvenær?

2. Hefur komið fram ósk frá Norðurlandi vestra um gerð vaxtarsamnings?


